

Số: 77/BC-UBND

*Hương Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**Kết quả tuyên truyền công tác Cải cách hành chính**  
**Quý I năm 2020 trên địa bàn xã Hương Sơn**

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020; Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

**1. Công tác chỉ đạo về công tác tuyên truyền cải cách hành chính**

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Nam Đông năm 2020.

UBND xã Hương Sơn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã. Nội dung kế hoạch đã chỉ đạo các bộ phận, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã; lồng ghép trong các cuộc hội nghị, các cuộc họp về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong các bộ phận, ban ngành; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành rộng rãi tờ rơi, bố trí pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính; tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân; UBND xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị mình.

Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã (*Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019*); thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính có hiệu quả, đúng tiến độ; phổ biến, tuyên truyền kịp thời, liên tục phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau như: cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn... Đáp ứng kịp thời nhu cầu của từng nhóm đối tượng trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính của xã với trọng tâm là 5 nội dung đã triển khai trong kế hoạch trong đó nhấn mạnh nội dung cải cách thủ tục hành chính; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

**2. Kết quả thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã**

Trong quý I, UBND xã chỉ đạo tập trung tuyên truyền về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020, tuyên truyền Nghị định số

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, UBND xã còn tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp để tuyên truyền đến các đối tượng là cán bộ, công chức trên địa bàn về công tác cải cách hành chính của xã cùng với hướng dẫn việc thống kê, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, hướng dẫn báo cáo theo quy định. Thực hiện công khai thủ tục hành chính trong cơ quan, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị chính xác và đúng thời gian quy định.

Thường xuyên niêm yết công khai đầy đủ, thường xuyên, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, hoặc mới sửa đổi bổ sung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan. Tổ chức tiếp nhận ý kiến nhận xét, ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính tại cơ quan. Thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, đối thoại để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đài phát thanh xã đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Thực hiện việc sàng lọc, chú trọng các chuyên mục, chuyên đề, đưa tin về tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Với hệ thống 4 cụm loa đài phân bố đều ở các thôn đã đảm bảo cho hệ thống truyền thanh đến được với tất cả nhân dân trên địa bàn xã, làm cho công tác tuyên truyền trên đài phát thanh được thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã đã nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương.

### **3. Đánh giá chung**

Trong quý I, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã cơ bản được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức cùng nhân dân trong xã hưởng ứng và thực hiện tích cực.

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên được quán triệt đầy đủ. UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận, ban ngành, đoàn thể trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của xã.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp thu và đạt hiệu quả cao.

Cán bộ, công chức, và nhân dân trong xã ngày càng lĩnh hội được nhiều kiến thức pháp luật cũng như trong lĩnh vực cải cách hành chính. Do đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của xã vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là một số cán bộ, công chức và người dân vẫn còn xem nhẹ vai trò của việc tuyên truyền cải cách hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền như xây dựng chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính, xây dựng phóng sự, viết bài và cập nhật các thông tin về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của xã vẫn còn hạn chế và chưa kịp thời, đầy đủ.

#### **4. Một số nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong thời gian tới**

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, liên tục, bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tính chất của từng nhóm đối tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền.

Nâng cao nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân về vai trò, ý nghĩa của tuyên truyền cải cách hành chính để công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và hiệu quả trong toàn thể cán bộ công chức và mọi người dân.

Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Hương Sơn./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Các ban ngành, Đoàn thể;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Thanh Nghi**